
        
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีท่ี ๒ ครั้งที่ ๒๓ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง)  
 
 

   วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา นายชวน  หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒๓ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) โดยมี นายสุชาติ  ตันเจริญ รองประธาน 
สภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง และนายศุภชัย  โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยน 
ท าหน้าทีป่ระธานการประชุม  
    ประธานฯ ได้อนุญาตให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปรึกษาหารือในเรื่องต่าง ๆ ตามข้อบังคับ
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๔ เป็นเวลาพอสมควร และเมื่อครบองค์ประชุมแล้ว  
ประธานฯ ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 

(๑) กระทู้ถาม      (ไม่มี) 
 

   (๒) เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม    (ไม่มี)  
   ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไป ประธานฯ ได้ขออนุญาตที่ประชุมขอน าเรื่องอ่ืน ๆ และเรื่อง 
ที่ไม่อยู่ในระเบียบวาระการประชุม ขึ้นมาพิจารณาก่อน ซึ่งที่ประชุมไม่ขัดข้อง ดังนี้ 
   ๑. ตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการขุดคลองไทยและการพัฒนาพ้ืนที่ระเบี ยง
เศรษฐกิจภาคใต้ แทนต าแหน่งที่ว่างลง ๑ ต าแหน่ง เพราะลาออก (นายประสิทธิ์ชัย  หนูนวล) 
      สมาชิกฯ ได้เสนอชื่อกรรมาธิการแทนต าแหน่งที่ว่าง คือ นายเกษมสันต์  มีทิพย์ 

    ที่ประชุมให้การรับรอง 
๒. ตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาติดตาม ตรวจสอบ การใช้เงินตามพระราชก าหนด ๓ ฉบับ  

เพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา ๒๐๑๙ แทนต าแหน่งที่ว่างลง ๑ ต าแหน่ง เพราะลาออก (นายสุชาติ  ชมกลิ่น) 
       สมาชิกฯ ได้เสนอชื่อกรรมาธิการแทนต าแหน่งที่ว่าง คือ นายชัยวุฒิ  ธนาคมานุสรณ์  

    ที่ประชุมให้การรับรอง 
  ๓. ตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาการออกประทานบัตรเหมืองแร่และ

ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการท าเหมืองแร่ แทนต าแหน่งที่ว่างลง ๑ ต าแหน่ง (นางสาวกิตติ์ธัญญา   
วาจาดี)  
       สมาชิกฯ ได้เสนอชื่อกรรมาธิการแทนต าแหน่งที่ว่าง คือ นายวรสิทธิ์  กัลป์ตินันท์  

          ที่ประชุมให้การรับรอง 
 

   (๓) รับรองรายงานการประชุม    (ไม่มี) 
 

   (๔) เรื่องท่ีคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว (ไม่มี) 
 

  (๕) เรื่องท่ีค้างพิจารณา 
         ๕.๑ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษา 
ตรวจสอบและติดตาม การด าเนินการโครงการรถไฟความเร็วสูงช่วง กรุงเทพ – นครราชสีมา  
และช่วง นครราชสีมา – หนองคาย โดย นายวินท์  สุธีรชัย และนายสุรเชษฐ์  ประวีณวงศ์วุฒิ สมาชิก  
สภาผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกล เป็นผู้เสนอ ทั้งนี้  ได้มีญัตติอีก ๑ ญัตติ ที่ เป็นเรื่องในท านองเดียวกัน  
ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบให้น ามาพิจารณารวมในคราวเดียวกัน  คือ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎร 
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ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญติดตามการด าเนินงานก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง ช่วงกรุงเทพมหานคร  - 
นครราชสีมา และนครราชสีมา - หนองคาย โดย นายประเสริฐ  จันทรรวงทอง และนายอุบลศักดิ์  บัวหลวง
งาม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย เป็นผู้เสนอ  
       ผู้เสนอญัตติได้น าเสนอญัตติว่า ตามที่พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ใช้มาตรา ๔๔ ออกค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพ่ือออกมาตรการเร่งรัด 
และเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินการโครงการรถไฟความเร็วสูง ตามบันทึกความข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ
ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยก าหนดให้สามารถใช้
สถาปนิกหรือวิศวกรของจีนด าเนินการออกแบบได้โดยไม่ต้องสอบใบอนุญาตประเภทบุคคลจากไทยก่อน ส่งผล
ให้โครงการเกิดความได้เปรียบกับบริษัทเอกชนที่มีความเกี่ยวข้องกับสาธารณรัฐประชาชนจีน ประกอบกับ  
ส่วนระบบราง อาณัติสัญญาณ และขบวนรถ ซึ่งเป็นนวัตกรรมของสาธารณรัฐประชาชนจีนทั้งหมด โดยที่มิได้ 
มีการเปรียบเทียบกับประเทศผู้ผลิตอ่ืน ซึ่งอาจมีเทคโนโลยีที่ล้ าหน้ากว่าและต้นทุนที่ต่ ากว่า นอกจากนี้ ยังมี
การยกเว้นการบังคับใช้กฎหมายและระเบียบอีกหลายฉบับในโครงการดังกล่าว  โดยโครงการนี้เป็นโครงการ
ขนาดใหญ่ ใช้เงินลงทุนกว่า ๔๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินลงทุนที่สูง มีผลกระทบต่อประชาชนจ านวนมาก 
แต่ประชาชนกลับไม่มีโอกาสได้ตรวจสอบและรับรู้ข้อเท็จจริงการด าเนินการ ก่อให้เกิดความกังวลในประเด็น
ต่าง ๆ อาทิ โครงการใช้เทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมต่อสภาพการของประเทศไทยหรือไม่ มีการผูกขาด
นวัตกรรมของสาธารณรัฐประชาชนจีนกับโครงการหรือไม่  ผลประโยชน์ของรัฐ ภาครัฐและประชาชน  
เป็นอย่างไร คุ้มค่าต่อการลงทุนหรือไม่ ผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่และผลประโยชน์ทับซ้อนตลอดโครงการ
รถไฟความเร็วสูงตลอดทาง ตั้งแต่กรุงเทพมหานครจนถึงนครราชสีมา ความไม่โปร่งใสในการท าสัญญาระหว่าง
การรถไฟแห่ งประเทศไท ยและรัฐวิ ส าหกิ จซึ่ ง เป็ นตั วแทนแห่ งสาธารณ รั ฐป ระ ชาชนจีน  ทั้ งนี้  
การตั้งคณะกรรมาธิการเพ่ือศึกษาโครงการดังกล่าวเป็นเรื่องด่วน เนื่องจากโครงการรถไฟความเร็วสูง 
ช่วง กรุงเทพ - นครราชสีมา ได้ด าเนินการไปจนเสร็จสิ้นขั้นตอนการรับฟังค าวิจารณ์ร่างขอบเขตของงาน  
เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ และก าลังเข้าสู่การประมูลในเร็ว ๆ นี้ ส่วนช่วง นครราชสีมา - หนองคาย  
ทางคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบที่ปรึกษาออกแบบเมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และก าลังเข้าสู่การออกแบบ
โครงการในเร็ว ๆ นี้ ทั้ง ๆ ที่สภาผู้แทนราษฎรซึ่งมาจากตัวแทนของประชาชนยังไม่ได้ท าการศึกษาโครงการ 
ทีใ่ช้งบประมาณจ านวนมากและกระทบต่อประชาชนทั้งประเทศ 
   สมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ อาทิ โครงการ
รถไฟความเร็วสูงจะช่วยกระตุ้นด้านการค้าและเศรษฐกิจในลุ่มแม่น้ าโขงให้ดียิ่งขึ้นได้ เนื่องจากเป็นการเชื่อมต่อ
การเดินทางร่วมกันระหว่างประเทศท าให้การเดินทางเป็ นไปด้วยความสะดวก ถือเป็นการเคลื่อนไหว 
ทางเศรษฐกิจมหภาค และช่วยเสริมสร้างโอกาสให้ประเทศไทยได้เชื่อมโยงทางการค้าร่วมกับต่างประเทศ 
ได้ง่ายยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ได้ให้ข้อสังเกตในประเด็นการก่อสร้างรางรถไฟความเร็วสูงให้มีขนาดเท่ากับรางรถไฟ
ของต่างประเทศเพ่ือให้ง่ายต่อการเชื่อมต่อกัน ซึ่งการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงจะช่วยท าให้สังคมและคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนดียิ่งขึ้น เนื่องจากช่วยให้การเดินทางเข้าหรือการขนส่งสินค้าเข้าสู่ตัวเมืองได้รวดเร็ว ถือเป็น
การช่วยย่นระยะเวลาได้ โดยสนับสนุนให้ด าเนินโครงการฯ โดยเร็ว และขอให้มีการขยายเส้นทางไปยังจังหวัด
อ่ืน ๆ เพ่ิมมากขึ้นในอนาคตด้วย ทั้งนี้ รัฐบาลควรให้ความส าคัญในศักยภาพการผลิตของประชาชนในประเทศ
โดยการน าบุคลากรที่มีศักยภาพของไทยมาช่วยพัฒนาประเทศ ซึ่งอาจเพ่ิมค่าตอบแทนให้แก่บุคคลเหล่านี้  
เพ่ือเป็นแรงจูงใจในการท างาน อีกทั้งรัฐบาลควรวางรากฐานของโครงการด้วยความรอบคอบ เพ่ือให้เกิด 
ความคุ้มค่ามากที่สุด อย่างไรก็ตาม โครงการรถไฟความเร็วสูงอาจท าให้จังหวัดนครราชสีมาถูกแบ่งออกเป็น
สองส่วน และก่อให้เกิดจุดตัดถนนต่าง ๆ  ส่งผลให้ประชาชนเดินทางล าบากมากยิ่งข้ึน การกลับรถจะท าได้ยาก
มากขึ้น ซึ่งหากสร้างอุโมงค์กลับรถก็จะท าให้รถบรรทุกขนาดใหญ่ไม่สามารถใช้อุโมงค์ได้ เพราะถูกจ ากัด 
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ความสูง จึงขอให้คณะกรรมาธิการวิสามัญที่จะถูกตั้งขึ้น ลงพ้ืนที่เพ่ือศึกษาข้อมูลด้วยตนเองเพ่ือให้ได้ข้อมูล 
ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะจากประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง นอกจากนี้ สมาชิกฯ ได้อภิปรายให้ข้อเสนอแนะ
ในการให้ความส าคัญกับรถไฟรางคู่ ซึ่งถือเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานของประชาชน ซึ่งมีความส าคัญและจ าเป็น  
มากเช่นเดียวกันเนื่องจากจะท าให้ประชาชนที่มีรายได้น้อยสามารถใช้งานได้อย่างทั่วถึงมากกว่ารถไฟ 
ความเร็วสูงที่อาจมีค่าใช้จ่ายมากกว่ารถไฟรางคู ่
    จากนั้น ที่ประชุมเห็นชอบให้ส่ งญั ตติดั งกล่าวไปยังคณะกรรมาธิการการคมนาคม  
เพ่ือตั้งคณะอนุกรรมาธิการเพ่ือพิจารณาศึกษา ก าหนดเวลาพิจารณา ๙๐ วัน ซึ่งผู้เสนอญัตติไม่ขัดข้อง 
   ๕.๒ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 
การถ่ายโอนถนนทางหลวงชนบทให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลต่าง ๆ ทั่วประเทศ  โดย นายวีระกร 
ค าประกอบ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้เสนอ 
     ทั้งนี้ ได้มีญัตติ อีก ๓ ญัตติ ที่เป็นเรื่องในท านองเดียวกัน ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบให้น ามา
พิจารณารวมในคราวเดียวกัน คือ  
         ๑) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาปัญหา 
ความเดือดร้อนของประชาชนเกี่ยวกับถนนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีความสามารถดูแล ได้  
โดย นายวีระกร  ค าประกอบ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้เสนอ  
         ๒) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 
แนวทางการบริหารจัดการถนนทางหลวงชนบทเพ่ือรองรับการถ่ายโอนภารกิจ ให้กับองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น โดย นายจาตุรงค์  เพ็งนรพัฒน์ และนายนิยม  เวชกามา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพ่ือไทย 
เป็นผู้เสนอ  
         ๓) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา
การถ่ายโอนถนนทางหลวงชนบทให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลทั่วประเทศ  โดย นางผ่องศรี  แซ่จึง  
และนางบุญรื่น  ศรีธเรศ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย เป็นผู้เสนอ 
   ผู้เสนอญัตติได้น าเสนอญัตติว่า ตามที่กรมทางหลวงชนบทได้ถ่ายโอนถนนทางหลวงชนบท
ให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพ่ือให้เกิดการกระจายอ านาจให้กับท้องถิ่นในการดูแล
บ ารุงรักษาถนน และกรมทางหลวงชนบทจะส่งงบประมาณไปช่วยในการดูแลซ่อมแชมถนนสายต่าง ๆ  
แตป่รากฏว่าทีผ่่านมา กรมทางหลวงชนบทไม่ได้ด าเนินการส่งงบประมาณเพ่ือไปช่วยองค์การบริหารส่วนต าบล
ในการดูแลรักษาหรือก่อสร้างใหมในส่วนที่ช ารุดเสียหายแต่อย่างใด จึงเป็นภาระขององค์การบริหารส่วนต าบล
ที่มีงบประมาณอยู่ไม่มากนักไม่สามารถดูแลถนนสายต่าง ๆ ได้ จึงได้รับความเดือดร้อนเพราะถนนเสียหาย 
ประชาชนต าหนิติเตียนการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบล ทั้งนี้ ถนนเป็นภารกิจที่ต้องใช้ทรัพยากร 
ต่าง ๆ จ านวนมาก และหากถนนไม่ได้รับการดูแลให้อยู่ ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ ก็อาจก่อให้ เกิด 
ความเดือดร้อนแก่ประชาชน ซึ่งความพร้อมของท้องถิ่นในการบ ารุงดูแลรักษาถนนนั้นจะต้องมีจ านวน 
และคุณภาพของบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการซ่อมบ ารุง 
รวมทั้งงบประมาณที่เป็นเงื่อนไขที่ส าคัญและเป็นปัญหามากที่สุดส าหรับการดูแลบ ารุงรักษาถนนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  จึงเห็นควรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าว เพ่ือไม่ให้ 
เกิดความเดือดร้อนกับประชาชนในชนบททั่วประเทศต่อไป 
   สมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ อาทิ การขอให้
มีการกระจายอ านาจไปยังส่วนท้องถิ่น โดยให้ความส าคัญกับส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ทั้ง ๑๖ แห่ง ได้มีอ านาจในการบริหารจัดการอย่างแท้จริง เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ที่อยู่
ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด จึงย่อมทราบถึงความต้องการและปัญหาของประชาชน นอกจากนี้ การใช้ถนน 
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ในชุมชนที่อยู่ในป่านั้นมีความจ าเป็นอย่างมาก เนื่องจากต้องใช้ถนนในการสัญจรเพ่ือการศึกษาและการแพทย์ 
แต่งบประมาณในท้องที่ค่อนข้างมีจ ากัด จึงขอให้กรมทางหลวงชนบทโอนงบประมาณให้แก่ท้องถิ่นเป็นรายปี 
เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว พร้อมขอให้เร่งแก้ไขปัญหาการช ารุด
ของถนนในชนบทให้มีความเท่าเทียมกันในทุกท้องที่ อย่างไรก็ตาม การถ่ายโอนภารกิจต่าง ๆ ไปยังองค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องถ่ายโอนงบประมาณการพัฒนาและบ ารุงซ่อมแซมหรือควรจัดสรรงบประมาณ
เพ่ิมเติม ซึ่งถือเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างบูรณาการร่วมกัน พร้อมเสนอให้มีการโอนบุคลากรให้แก่หน่วยงาน
ส่วนท้องถิ่นเพ่ิมเติมเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
   จากนั้น ผู้เสนอญัตติได้อภิปรายสรุป และที่ประชุมเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
จ านวน ๓๙ คน ก าหนดเวลาพิจารณา ๑๒๐ วัน 
    ๕.๓ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 
การปรับโครงสร้างราคาพลังงานและกองทุนน้ ามัน โดย นายระวี  มาศฉมาดล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคพลังธรรมใหม่ เป็นผู้เสนอ  
   ทั้งนี้ ได้มีญัตติ อีก ๕ ญัตติ ที่เป็นเรื่องในท านองเดียวกัน ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบให้น ามา
พิจารณารวมในคราวเดียวกัน คือ  
         ๑) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 
การปรับโครงสร้างราคาพลังงานและกองทุนน้ ามัน โดย นายณัฐวุฒิ  ประเสริฐสุวรรณ สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร พรรคชาติไทยพัฒนา เป็นผู้เสนอ 
         ๒ ) ญั ตติ  เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้ งคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณา 
ศึกษาแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างราคาน้ ามันและพลังงานให้เป็นระบบและยั่งยืน  โดย นายสมเกียรติ  
ไชยวิสุทธิกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกล เป็นผู้เสนอ 
          และญัตติท่ียังไม่ได้บรรจุระเบียบวาระการประชุม คือ 
         ๓) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาการปรับ
แผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ (PDP2018) เพ่ือให้ราคาพลังงาน 
ในประเทศเหมาะสมและรองรับความต้องการของประชาชน  โดย นายบุญลือ   ประเสริฐโสภา 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคภูมิใจไทย เป็นผู้เสนอ  
         ๔) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 
การปรับโครงสร้างราคาพลังงานให้ เป็นธรรม  โดย นายเกียรติ  สิทธีอมร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้เสนอ 
         ๕) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 
การปรับโครงสร้างราคาพลังงานและกองทุนน้ ามันอย่างเป็นระบบ  โดย นายจาตุรงค์  เพ็งนรพัฒน์ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย 
   ผู้เสนอญัตติได้น าเสนอญัตติว่า น้ ามันเป็นพลังงานที่ส าคัญประเภทหนึ่งที่ประชาชนทุกกลุ่ม
ล้วนต้องเกี่ยวข้องทั้งการด าเนินชีวิตประจ าวันโดยเฉพาะในการเดินทาง รวมไปถึงการด าเนินกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของภาคการผลิตต่าง ๆ ที่ใช้น้ ามันเป็นส่วนประกอบในขั้นตอนการผลิต ซึ่งการปรับตัวสูงขึ้นของราคา
น้ ามันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทยที่ราคาน้ ามันมีการผันผวนขึ้นลงอยู่ตลอดเวลาท าให้ประชาชนได้รับ
ผลกระทบเป็นอย่างมาก อีกทั้งปัจจุบันราคาขายปลีกน้ ามันของประเทศไทยสูงกว่าประเทศเพ่ือนบ้าน 
ในอาเซียน  ส่ งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนที่ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ ายในการเดินทาง 
และการขนส่งที่สูงขึ้น ส่งผลกระทบให้ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคปรับตัวสูงตามไปด้วย ทั้งนี้  เนื่องจาก 
ประเทศไทยมีโครงสร้างราคาพลังงานที่ไม่เหมาะสม แม้ว่าประเทศไทยจะมีแหล่งขุดเจาะน้ ามันได้เองหลายแห่ง 
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อาทิ แหล่งอู่ทอง สังฆจาย บึงกระเทียม และหนองผักชี ซึ่งอยู่ในพ้ืนที่อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี และอ าเภออู่ทอง 
จังหวัดสุพรรณบุรี อีกท้ัง ยังมีการน าเข้าน้ ามันจากต่างประเทศเป็นจ านวนมาก แต่ราคาขายปลีกจากแหล่งที่มา
ทั้งสองกลับมีราคาขายที่เท่ากัน ส่งผลให้ราคาน้ ามันในประเทศยังคงมีราคาขายปลึกที่สูงเช่นเดิม  ซึ่งกรณี
ดังกล่าวเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับประโยชน์ส าคัญของแผ่นดิน และเพ่ือเป็นการรักษาความมั่นคงของประเทศ 
ในทางเศรษฐกิจ จึงควรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
   สมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ  อาทิ ควรมี 
การวางแผนการผลิตพลังงานไฟฟ้าให้มีความสอดคล้องกับทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ ผลิตพลังงาน
ทางเลือกเพ่ือทดแทน อาทิ พลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งควรมีการวางแผนร่วมกันระหว่างผู้ใช้ พลังงานและผู้ผลิต
พลังงาน และส่งเสริมให้ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าในปริมาณไม่มากผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ใช้เอง  
และใช้พลังงานไฟฟ้าจากรัฐเป็นทางเลือกเสริม พร้อมทั้งให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับการร่วมมือกันสร้างความมั่นคง
ทางพลังงาน และการก าหนดราคาน้ ามันในประเทศตามกลไกการค้าเสรีให้เป็นไปตามอุปสงค์และอุปทาน 
รวมทั้งภาครัฐควรสร้างแรงจูงใจในการผลิตและการใช้พลังงานเชื้อเพลิง เพ่ือป้องกันการสร้างความบิดเบือน
ทางกลไกการตลาด และการเกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้ใช้น้ ามันเชื้อเพลิง นอกจากนี้  ยังมีขบวนการ 
จากต่างประเทศลักลอบเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์และผลก าไรจากน้ ามันปาล์มและพลังงานทดแทนอ่ืน ๆ  
ซึ่งจะท าให้พลังงานในประเทศไม่ยั่งยืน อาทิ การตัดราคาน้ ามันปาล์ม หรือการน าเข้าพลังงานโดยเลี่ยงภาษี
ศุลกากร จึงขอให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาโดยด่วน เพ่ือให้คืนความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน 
   จากนั้น  ที่ประชุมเห็นชอบให้ส่ งญั ตติดั งกล่ าวไปยังคณะกรรมาธิการการพลังงาน  
เพ่ือพิจารณาศึกษา ก าหนดเวลาพิจารณา ๖๐ วัน ซึ่งผู้เสนอญัตติไม่ขัดข้อง 
   ๕.๔ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 
การปรับปรุงพื้นที่และสภาพภายในเรือนจ าทั่วประเทศให้มีสภาพเหมาะสม  โดย นายวีระกร  ค าประกอบ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้เสนอ 
   ทั้งนี้ ได้มีญัตติ อีก ๔ ญัตติ ที่เป็นเรื่องในท านองเดียวกัน ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบให้น ามา
พิจารณารวมในคราวเดียวกัน คือ  
         ๑) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 
หาแนวทางแก้ไขปัญหานักโทษล้นเรือนจ า โดย นายอุบลศักดิ์   บัวหลวงงาม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคเพื่อไทย เป็นผู้เสนอ 
         ๒) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 
การปรับปรุงการบริหารงานราชทัณฑ์ของประเทศ โดย นายนริศ  ข านุรักษ์ และนายอัครเดช  วงษ์พิทักษ์โรจน์ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้เสนอ 
         ๓) ญัตติ  เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้ งคณะกรรมาธิการวิสามัญ เพ่ือศึกษา 
เรื่องแนวทางการย้ายเรือนจ าออกจากเขตชุมชนเมือง โดย นายสาคร  เกี่ยวข้อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้เสนอ 
         ๔) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 
แนวทางการย้ายเรือนจ าออกจากเขตชุมชนเมือง โดย นายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
พรรคภูมิใจไทย เป็นผู้เสนอ 
   ผู้เสนอญัตติได้น าเสนอญัตติว่า เรือนจ าส่วนใหญ่ในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ ได้ก่อสร้าง 
และใช้งานมาเป็นระยะเวลายาวนาน บางแห่งมีอายุกว่า ๑๐๐ ปี อาทิ เรือนจ าประจ าจังหวัดนครสวรรค์  
สร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ตลอดเวลาเกือบ ๓๐ ปี ที่ผ่านมา ไม่เคยขยายพ้ืนที่ภายในเรือนจ าเลย ซึ่งนักโทษ
ต้องนอนเบียดเสียดกันอย่างหนาแน่นในพ้ืนที่จ ากัด ส่งผลให้เจ้าหน้าที่มีความล าบากในการดูแลนักโทษ  
ซึ่งกรณีดังกล่าวเป็นเรื่องท่ีเกี่ยวข้องและกระทบกระเทือนต่อเสรีภาพของประชาชนอย่างร้ายแรง อีกท้ังปัจจุบัน 
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ปัญหานักโทษล้นเรือนจ าเป็นปัญหาส าคัญของทุกรัฐบาล โดยเฉพาะกรมราชทัณฑ์ที่มีภารกิจต้องรับผิดชอบ
นักโทษที่ถูกคุมขัง น ามาซึ่งปัญหาในหลาย ๆ ด้าน และปัจจุบันมีจ านวนผู้ต้องขังกว่า ๓๗๐,๐๐๐ คน (ข้อมูล  
ณ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓) ในขณะที่เรือนจ าสามารถรองรับผู้ต้องขังได้เพียง ๑๑๐,๐๐๐ คน และอัตราก าลัง
เจ้าหน้าที่มีเพียง ๑๑,๐๐๐ คน โดยปัจจุบันเรือนจ าไทยติดอันดับ ๖ ของโลก และอันดับ ๓ ของเอเชีย 
ที่มีนักโทษล้นคุก ก่อให้เกิดปัญหาแออัดในเรือนจ า และปัญหาต่าง ๆ อาทิ ปัญหาด้านการควบคุม แก้ไข  
และพัฒนาพฤตินิสัย ปัญหาการค้ายาเสพติดในเรือนจ า โดยผู้ต้องขังทั้งหมดร้อยละ ๗๐ เป็นผู้ต้องขังคดี 
ยาเสพติด เป็นทั้งผู้ค้ารายย่อย ผู้ค้ารายใหญ่  และผู้มีอิทธิพล ซึ่งยังพยายามที่จะกระท าความผิดโดยใช้ 
เรือนจ าเป็นฐานการติตต่อซื้อขายยาเสพติด ตลอดจนปัญหาจ านวนเจ้าหน้าที่ไม่สอดคล้องกับจ านวนผู้ต้องขัง 
ปัญหาเรือนจ าช ารุด ทรุดโทรม และแออัด ปัญหาด้านงบประมาณ และปัญหาการควบคุมผู้ต้องขังต่างชาติ  
ซึ่งแม้กรมราชทัณฑ์จะพยายามแก้ปัญหาโดยปล่อยนักโทษชั้นดี พักโทษ หรือลดโทษ เพ่ือลดปริมาณนักโทษ 
แต่ก็ไม่ช่วยแก้ปัญหาได้ทั้งระบบ ทั้งนี้ จากปัญหาการบริหารงานราชทัณฑ์ดังกล่าวข้างต้น จึงจ าเป็นต้องมี 
การปรับปรุงการบริหารงานราชทัณฑ์ของประเทศให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง วัฒนธรรม และเทคโนโลยี ที่เปลี่ยนแปลงไป อาทิ การก่อสร้าง ปรับปรุง และพัฒนาเรือนจ า
และทัณฑสถานอย่างเป็นระบบ เหมาะสมกับสภาพความเป็นอยู่ของผู้ต้องขัง และมีความเป็นมาตรฐาน  
เป็นที่เชื่อถือของสังคม รวมทั้งปรับปรุงและพัฒนามาตรฐานการควบคุม และการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังให้เป็นไป
ตามหลักอาชญาวิทยาและหลักทัณฑวิทยา โดยมีการน าเทคโนโลยีและอุปกรณ์เสริมความมั่นคงมาช่วยพัฒนา
ประสิทธิภาพการควบคุม รักษาความปลอดภัย และระงับเหตุร้าย  
   สมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ  อาทิ  
การที่มีผู้ต้องขังนั้นมีสาเหตุมาจากปัญหาความเหลื่อมล้ าและปัญหายาเสพติด โดยการแก้ไขปัญหาความแออัด
ของผู้ต้องขังในเรือนจ านั้นควรสร้างเรือนจ าในพ้ืนที่ที่ค่อนข้างว่างหรือเป็นพ้ืนที่สาธารณะ และควรเปิดโอกาส
ให้เอกชน และควรปรับแก้หลักประกันให้ลดน้อยลงเพ่ือลดปริมาณจ านวนผู้ต้องขังในเรือนจ า ส่วนประเด็น 
การกระท าความผิดซ้ าของผู้ต้องขังที่ ค่อนข้างมีจ านวนมากในแต่ละปีนั้นเป็นตัวบ่งชี้ว่ากระบวนการยุติธรรม 
ยังไม่เป็นผลสัมฤทธิ์ ตลอดจนระบบการบริหารจัดการในทัณฑสถานยังมีปัญหา พร้อมทั้งให้ข้อสังเกตว่าผู้ที่เคย
ถูกต้องขังมักถูกปฏิเสธให้เข้าท างาน นอกจากนี้ ได้เสนอแนะให้มีการปรับปรุงสภาพเรือนจ าให้ดียิ่งขึ้น พัฒนา
เรือนจ าและทัณฑสถานอย่างเป็นระบบให้มีความเหมาะสมกับสภาพความเป็นอยู่ของผู้ต้องขัง มีความเป็น
มาตรฐาน และเป็นที่เชื่อถือของสังคม รวมทั้งมีการฝึกอาชีพให้กับผู้ต้องขัง ทั้งนี้ นอกจากจะปรับปรุงสภาพ
เรือนจ าแล้วควรปรับปรุงสภาพจิตใจของผู้ต้องขังเพ่ือเป็นการคืนคนดีสู่สังคมด้วย และควรศึกษากรณีเรือนจ า
ของประเทศเนเธอร์แลนด์ที่ไม่มีผู้ต้องขังและสามารถให้ประเทศอ่ืนเช่าเรือนจ าได้  
   หลังจากที่สมาชิกฯ อภิปรายเป็นเวลาพอสมควรแล้ว ประชุมฯ ได้ขอให้ที่ประชุมลงมติ  
ในการประชุมครั้งถัดไป จากนั้นประธานฯ สั่งปิดประชุม 
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